

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน  
ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

หัวข้อเรื่อง : ไทยและจีนร่วมผลักดันและพัฒนาช่องทางการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน

\*\*\*\*\*

สัปดาห์นี้มีข่าวเรื่องการร่วมผลักดันและพัฒนาช่องทางการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนมาฝากทุกท่าน ไทยและจีนได้ร่วมกันผลักดันและพัฒนาช่องทางการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน โดยการเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ของจีนทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

- ทางบก มีการขยายวันทำการของด่านจาก ๕ วันเป็น ๗ วัน และขยายเวลาทำการเป็น ๑๐ ชั่วโมงต่อวัน

- ทางเรือ มีด่านท่าเรือชินโจวในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงที่พร้อมรับเรือสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง เพิ่มขึ้นจาก ๔ เทียบต่อสัปดาห์ เป็น ๗ เทียบต่อสัปดาห์

- ทางอากาศ มีการอนุมัติให้สนามบินหนานหนิงอู่ชวีในเขตกว่างซีจ้วงเป็นด่านจำเพาะสำหรับการนำเข้าสินค้าผลไม้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง

นอกจากนี้ จีนยังเปิดช่องทางสีเขียว โดยสำนักงานศุลกากรจีนได้ประกาศมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของการค้าระหว่างประเทศโดยกำหนดให้ทุกด่านจัดทำช่องทางสีเขียวเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย

จีนยังได้ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจสินค้าผลไม้นำเข้าที่ด่านสถานีรถไฟโมฮานในมณฑลยูนนาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และเมื่อแล้วเสร็จ จะขนส่งผลไม้ผ่านโครงการรถไฟลาว - จีนได้สะดวกยิ่งขึ้น



# ๑ การเพิ่มศักยภาพ ด้านต่าง ๆ ของจีน



## ทางบก

ขยายวันทำการของด่านจาก ๕ วันเป็น ๗ วัน  
และขยายเวลาทำการเป็น ๑๐ ชั่วโมง/วัน



## ทางเรือ

ด่านท่าเรือชินโจว (เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง)  
พร้อมรับเรือสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง  
จาก ๔ เคียว/สัปดาห์เป็น ๗ เคียว/สัปดาห์



## ทางอากาศ

อนุมัติให้สนามบินหนานหนิงอู่ชวี (เขตฯ กว่างซีจ้วง)  
เป็นด่านจำเพาะสำหรับนำเข้าสินค้าผลไม้จาก  
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง

[www.mfa.go.th](http://www.mfa.go.th)

MFA Thailand

# ๒ การเปิดช่องทางสีเขียว



## สำนักงานศุลกากรจีน

ประกาศมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพ  
ของการค้าระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้  
ทุกด่านจัดทำช่องทางสีเขียว (Green Lane)  
เพื่อตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออก  
สินค้าเกษตรและสินค้านำเข้าเสียง่าย

# ๓ การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการตรวจสินค้าผลไม้นำเข้า



## ที่ด่านสถานีรถไฟโมฮาน (มณฑลยูนนาน)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
เมื่อแล้วเสร็จจะขนส่งผลไม้ผ่านโครงการ  
รถไฟลาว - จีนได้สะดวกยิ่งขึ้น

[www.mfa.go.th](http://www.mfa.go.th)

MFA Thailand